

## NÂNG CAO Ý THỨC ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI CHO SINH VIÊN HIỆN NAY

Nguyễn Thị Trang

Trường Đại học Phú Yên

Email: [nguyenthitrang@pyu.edu.vn](mailto:nguyenthitrang@pyu.edu.vn)

Ngày nhận bài: 19/12/2023, ngày nhận đăng: 03/06/2024

### Tóm tắt

Trong bài viết này, tác giả đưa ra nhận diện các luận điệu sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông cho sinh viên. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số biện pháp nâng cao ý thức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho sinh viên giai đoạn hiện nay.

**Từ khóa:** Đấu tranh; phản bác; quan điểm sai trái; phương tiện truyền thông; sinh viên hiện nay.

### Raising the students' awareness of fighting and refuting the wrong and hostile views on current social media

Nguyen Thi Trang

Phu Yen University

Received: December 19, 2023; Accepted: June 03, 2024

### Abstract

In this article, the author identifies the false and hostile allegations in the social media for students. Based on that, some measures are proposed to raise the students' awareness of fighting and refuting the wrong and hostile view-points in the current period.

**Keywords:** Struggle; rebut; wrong views; the media; current students.

### 1. Đặt vấn đề

Trước đây cũng như hiện nay, các thế lực thù địch vẫn luôn ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam. Lợi dụng các phương tiện truyền thông xã hội, các thế lực thù địch ra sức nguy tạo và lan truyền những luận điệu xuyên tạc, sai trái trên không gian mạng, nhằm hướng đến lực lượng thanh niên đặc biệt là sinh viên trong các trường đại

học. Vì vậy, công tác đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch trong sinh viên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn là nhiệm vụ quan trọng của các trường đại học cũng như của cả hệ thống chính trị.

### 2. Giải quyết vấn đề

#### 2.1. Nhận diện về những quan điểm sai trái, thù địch

Quan điểm sai trái là cách nhìn nhận thiên lệch, phiến diện, không đúng với lẽ thường, hoặc xa lạ với cách nhìn nhận của

cộng đồng, xã hội. Quan điểm sai trái đi chệch hoặc ngược lại với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quan điểm sai trái thể hiện qua các đặc điểm:

(1) Nhận thức và nhìn nhận phiến diện, méo mó, sai lệch vấn đề nào đó so với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói sai, nghĩ sai về các vấn đề trong đời sống xã hội, thường là cường điệu hóa.

(2) Việc hình thành các quan điểm sai trái là một quá trình tích tụ lâu dài, âm ỉ, do sự tác động của các yếu tố bên ngoài, nhất là các thế lực thù địch. Do thiếu hiểu biết, nên dao động về ý thức và nhận thức chính trị; thiếu hoặc không có thông tin chính thống, trong khi lại tin vào thông tin sai lệch, tràn lan trên mạng xã hội.

(3) Những quan điểm sai trái có tác động đến tâm trạng và suy nghĩ của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tùy mức độ ảnh hưởng mà có thể tác động trực tiếp, gián tiếp, nhanh hay chậm, sâu sắc hay chùng mực nào đó.

Quan điểm thù địch là quan điểm của các thế lực phản động, kẻ thù của giai cấp, của dân tộc, của chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang phấn đấu xây dựng. Đó là những quan điểm đối nghịch, chống phá cách mạng Việt Nam, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Quan điểm sai trái, thù địch do các tổ chức phản động và các cá nhân thường đưa trên các phương tiện truyền thông phản động, trên internet, mạng xã hội.

## **2.2. Thủ đoạn, biện pháp tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch**

Từ một số vụ, việc tham nhũng trong thời gian gần đây, nhất là những vụ liên quan đến một số lãnh đạo cấp cao, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị trong và ngoài

nước đã lấy hiện tượng làm bản chất, quy chụp, cường điệu hóa, suy diễn một cách vô căn cứ, đồng nhất toàn bộ Đảng Cộng sản Việt Nam với một số đảng viên, cán bộ tham nhũng, thoái hóa, biến chất.

Để thực hiện âm mưu này, các thế lực phản động đã sử dụng nhiều kênh thông tin khác nhau, đăng tải những tài liệu, những cuộc phỏng vấn các phần tử lưu vong ở nước ngoài để xuyên tạc một số sự kiện trong nước, đặc biệt là trước, trong và sau thời điểm có những sự kiện quan trọng như: các kỳ Đại hội Đảng, bầu cử, các cuộc họp Quốc hội.

Hiện nay, những tin tức sai lệch, giả tạo ngày càng phổ biến, đặc biệt trên nền tảng truyền thông mạng xã hội. Trên những nền tảng này, thông tin sai lệch dễ dàng “khuếch tán” và khó kiểm soát.

## **2.3. Một số biện pháp nâng cao ý thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong sinh viên hiện nay**

*Thứ nhất*, thanh niên, sinh viên cần chủ động nắm bắt thông tin một cách bao quát, toàn diện để nhìn nhận vấn đề một cách chính xác, khách quan. Sử dụng mạng xã hội một cách thông minh, nhạy bén, lan tỏa những nội dung tích cực, cho cộng đồng, xã hội. Không chạy theo tâm lý đám đông trên mạng.

*Thứ hai*, sinh viên cần tiến hành một cách chủ động và nhất quán trong đấu tranh phản bác đối với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Quán triệt phương châm “xây đi đôi với chống”, lấy “xây” là trọng tâm. Chủ động lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác quyết liệt, khôn khéo trước các quan điểm sai trái, thù địch. Có thể, tận dụng mọi kênh đặc biệt là mạng xã hội để đăng tải, truyền bá, lập luận phản bác những quan điểm sai trái một cách trực tiếp. Song cũng có thể gián tiếp phản bác quan điểm sai trái, thù địch bằng

việc khẳng định những quan điểm, những việc làm phù hợp, đúng đắn mà Đảng, Nhà nước đã cân nhắc, lựa chọn.

**Thứ ba**, các trường đại học cần thiết lập các sân chơi giải trí lành mạnh để tập hợp và định hướng giá trị thẩm mỹ cho sinh viên, giúp sinh viên tránh các tệ nạn xã hội như: tổ chức hội thao sinh viên, các cuộc thi văn nghệ; đầu tư nguồn lực để chăm lo đời sống văn hoá, tinh thần của sinh viên như: xây dựng nhà thi đấu đa năng, các phòng sinh hoạt câu lạc bộ... Coi trọng tổ chức hoạt động biểu dương, tôn vinh các tấm gương sinh viên tiêu biểu trong học tập và tham gia các phong trào chính trị - xã hội của nhà trường. Từ các sân chơi trên, ý thức chính trị cũng như ý thức đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch trên mạng xã hội của sinh viên được nâng lên.

**Thứ tư**, phát huy vai trò của tổ chức đoàn, hội trong giáo dục ý thức đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội cho sinh viên. Xuất phát từ đặc điểm của lứa tuổi sinh viên, các phong trào, hoạt động chính trị cần phải được tổ chức khoa học, với phương pháp phù hợp, tăng cường tính hấp dẫn của các hoạt động do đoàn, hội tổ chức để lôi cuốn sinh viên tham gia. Lồng ghép, mềm hóa, đa dạng hóa cách thức thể hiện các nội dung giáo dục ý thức đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông xã hội cho sinh viên, tránh các phong trào mang tính hình thức, đơn điệu, chạy theo thành tích.

**Thứ năm**, mỗi sinh viên cần nhìn rõ

các âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình” để cảnh giác và từ đó có những phản bác hiệu quả. Một số thủ đoạn đó là, các thế lực phản động tìm cách thâm nhập vào tổ chức Đoàn ở các nhà trường, các cơ quan đơn vị với mục đích phá vỡ các tổ chức này; lợi dụng tín ngưỡng, mê tín dị đoan để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”; hoặc là tìm cách đưa các ấn phẩm văn hóa đồi trụy, phản động vào trong đời sống tinh thần của sinh viên; hoặc một số thành phần đã len lỏi vào các ký túc xá sinh viên, giảng đường, thông qua các chương trình học bổng, thông qua mạng xã hội... lôi kéo, kích động, xuyên tạc, mua chuộc sinh viên phát ngôn, đăng tải các dòng trạng thái trên trang mạng cá nhân... chống lại Nhà nước, chế độ, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc nhằm tạo ra sự bất ổn về chính trị tư tưởng trong sinh viên.

### 3. Kết luận

Việc nâng cao ý thức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên các phương tiện truyền thông xã hội cho sinh viên là việc làm cần thiết có ý nghĩa to lớn, giúp cho sinh viên có nhận thức đúng đắn, chủ động trong công việc đấu tranh với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với các trường đại học, của cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên; các chủ trương, giải pháp cơ bản cần được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và có hệ thống□

### TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đinh Thị Xuân Hòa (2022), *Phát huy vai trò của sinh viên trong phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội*  
<https://tuyengiao.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/phat-huy-vai-tro-cua-sinh-vie>

n-trong-phan-bac-quan-diem-sai-trai-thu-dich-tren-mang- xa-hoi-141597.

Đào Văn Mạc (2021), *Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ an ninh tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay*, <https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/chinh-tri-xay-dung-dang/2018/821517/da-tranh-chong-cac-quan-diem-sai-trai%2C-thu-dich%2C-bao-ve-an-ninh-tu-tuong-cua-dang-trong-giai-doan-hien-nay.aspx>.

Phạm Thúy Quỳnh Nga (2022), *Tăng cường giáo dục ý thức đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông xã hội cho sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay*, <https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/nghien-cu/-/2018/825284/tang-cuong-giao-duc-y-thuc-dau-tranh%2C-phan-bac-quan-diem-sai-trai%2C-thu-dich-tren-cac-phuong-tien-truyen-thong-xa-hoi-cho-sinh-vien-cac-truong-dai-hoc-o-ha-noi-hien-nay.aspx>.